

# หัวเว่ยพร้อมผลิตอุปกรณ์ 5G แบบ “Made in Europe”



ผู้ก่อตั้งบริษัทที่อุปกรณ์ 5G ของหัวเว่ย เหมาะกับประเทศในยุโรปที่สุด

กรุงเทพฯ/12 กุมภาพันธ์ 2563 – หัวเว่ย เทคโนโลยี ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า อุปกรณ์ 5G ที่ผลิตในยุโรปจะพร้อมจำหน่ายในอีกไม่ช้า เพราะบริษัทมีแผนตั้งฐานการผลิตใหม่หลายแห่งในยุโรป มร. อับราฮัม หลิว หัวหน้าตัวแทนของหัวเว่ยประจำสถาบันสหภาพยุโรป ได้เปิดเผยข้อมูลระหว่างงานเลี้ยงฉลองตรุษจีนในกรุง บรัสเซลส์ ว่าบริษัทมีเมืองที่เลือกไว้แล้ว โดยโรงงานในอนาคตจะดำเนินการผลิตอุปกรณ์ 5G สำหรับยุโรป ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของสหภาพยุโรป

คำประกาศของหัวเว่ยเกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการยุโรปได้ประกาศมาตรการให้แต่ละประเทศในสหภาพยุโรปพิจารณาความเหมาะสมของบริษัทที่เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยและเครือข่ายโทรคมนาคมได้เองตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าสหภาพยุโรปจะไม่มีกรรวมตัวเพื่อกีดกันหัวเว่ย แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะพยายามกดดันให้อียูแบนหัวเว่ยมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก็ตาม

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรได้ประกาศว่าจะอนุญาตให้หัวเว่ยเข้าร่วมพัฒนาเครือข่าย 5G ของอังกฤษ โดยในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ BBC นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวว่า “ชาวอังกฤษควรมีสิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีที่สุด” เหล่านักวิเคราะห์ก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ปัจจุบันโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ในสหราชอาณาจักรใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยในโครงสร้างพื้นฐาน 4G อยู่แล้ว ดังนั้นหากมีการแบนหัวเว่ย บริษัทต้องแทนที่อุปกรณ์ 4G ของหัวเว่ยที่ติดตั้งไว้แล้วด้วยอุปกรณ์ของบริษัทอื่น ซึ่งต้องใช้ต้นทุนมหาศาล

มร. เทริน เจ็จเพย ผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ย ได้แสดงความมั่นใจในตลาดยุโรป โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เขาได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าประเทศในยุโรปจะต้องเลือกหัวเว่ยแน่นอน “ผมคิดว่าการตัดสินใจของประเทศที่เป็นลูกค้าของเราจะทำให้เสียงวิจารณ์จากรัฐบาลสหรัฐฯ เงียบลงได้ แม้ว่าเสียงนั้นจะดังมากก็ตาม” ผู้ก่อตั้งหัวเว่ยกล่าวกับสำนักข่าว CNN เขาอธิบายว่าอุปกรณ์ 5G ของหัวเว่ยนั้นใช้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามาก เพราะใช้พลังงานต่ำ มีแบนด์วิดท์สูง และที่สำคัญคือมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา “บ้านในยุโรปส่วนใหญ่ค่อนข้างเก่า ถ้าอุปกรณ์มีน้ำหนักมากเกินไป บ้านก็จะแบกรับน้ำหนักไม่ไหว” มร. เทริน กล่าว “อุปกรณ์ของเรามีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมและน้ำหนักเบามาก จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทวีปยุโรป” เขากล่าวเสริม

ปัจจุบัน หัวเว่ยในยุโรปมีพนักงานกว่า 12,000 คน มีสำนักงานประจำภูมิภาค 2 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนา 23 แห่งใน 14 ประเทศทั่วยุโรป ในปีที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ประกาศว่าบริษัทได้เซ็นสัญญา 5G เชิงพาณิชย์แล้วกว่า 50 ฉบับทั่วโลก โดย 28 ฉบับเป็นสัญญากับโอเปอเรเตอร์ในยุโรป